



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ ส่วนวินัย โทร. ๓๑๖๙
ที่ มท.๐๖๐๓/ ๑๖๕๖ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง เผยแพร่ความรู้แนวทางการลงโทษทางวินัยกรณี “เบิกจ่ายเงินสวัสดิการเข้าบัญชีตนเองและเครือญาติ
เมื่อนำเงินมาคืนแล้วก็ไม่พินิจ”

เรียน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการกอง
เลขานุการกรม และหัวหน้าหน่วยงาน

ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้แนวทางการลงโทษทางวินัยกรณี “เบิกจ่ายเงินสวัสดิการเข้าบัญชีตนเองและเครือญาติเมื่อนำเงินมาคืนแล้วก็ไม่พินิจ” เพื่อให้เจ้าหน้าที่สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกิดความรู้ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งการประพฤติและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยสามารถดูรายละเอียดได้จาก <http://www.disaster.go.th> (หน่วยงานภายใน/กองการเจ้าหน้าที่ : หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ หรือ ส่วนวินัย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบ

(นายจตุรงค์ สุขพัฒน์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่



ปท.ภาวสุ่กสรรษที่ ๓
“เป็นหน่วยงานกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง”





ที่ มท ๐๖๐๓/๑๓๗๖

ถึง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้แนวทางการลงโทษทางวินัยกรณี “เบิกจ่ายเงินสวัสดิการเข้าบัญชีตนเองและเครือญาติแม้นำเงินมาคืนแล้วก็ไม่พินิจ” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเกิดความรู้ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งการประพฤติและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ จึงขอให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบ โดยสามารถดูรายละเอียดได้จาก <http://www.disaster.go.th> (หน่วยงานภายใน/กองการเจ้าหน้าที่ : หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ หรือ ส่วนวินัย)



กองการเจ้าหน้าที่

ส่วนวินัย

โทร. ๐ ๒๖๓๗ ๓๑๖๙

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๒๒๐๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ person6@disaster.go.th



ปก.ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๓
“เป็นหน่วยงานกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง”



**เบิกจ่ายเงินสวัสดิการเข้าบัญชีตนเองและเครือญาติ
เมื่อนำเงินมาคืนแล้วก็ไม่พินิจ**

ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษานูตร ได้โอนเงินที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายผ่านระบบของธนาคารบางส่วนเข้าบัญชีของผู้ฟ้องคดีและเครือญาติ ซึ่งต่อมาผู้ฟ้องคดีได้นำเงินจำนวนดังกล่าวมาคืนให้แก่ทางราชการแล้ว

ศึกษาธิการจังหวัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งมีความเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้นำเงินมาชดใช้คืนแก่ทางราชการแล้ว ก็ไม่เป็นเหตุให้ได้รับการบรรเทาโทษ

ศึกษาธิการจังหวัดจึงมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ยกอุทธรณ์ จึงฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ขอให้มีความพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษไล่ออกจากราชการ เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งให้คืนสิทธิอันพึงมีพึงได้จากทางราชการให้แก่ผู้ฟ้องคดี

แนวคำวินิจฉัยที่เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการทางปกครองที่ดี

กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษานูตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับบำนาญของโรงเรียนมัธยมศึกษา จัดทำรายชื่อนผู้มีสิทธิรับเงินข้างต้นลงในระบบโอนเงินของธนาคารไม่ตรงตามความเป็นจริง โดยได้แก้ไขชื่อนผู้มีสิทธิรับเงินและโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองและเครือญาติ ถือเป็น การอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งแม้จะได้มีการนำเงินดังกล่าวมาชดใช้คืนเต็มจำนวนแล้ว ก็ไม่ทำให้การกระทำข้างต้นไม่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่อย่างใด

คำสั่งของศึกษาธิการจังหวัดที่ลงโทษไล่ออกจากราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าว ออกจากราชการ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อบ. ๑๓/๒๕๕๙)
